

ผลกระทบเศรษฐกิจต่อภาษีนำเข้าสินค้าอาหารในสหราชอาณาจักร



นับตั้งแต่การออกจากสหภาพยุโรปในปี 2020 ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจและตลาดของสหราชอาณาจักรมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารสดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหราชอาณาจักร ซึ่งต่างส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2020-2021 สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางเรือ ราคาค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น และต่อเนื่องมาจนถึงการสู้รบในยูเครน ในช่วงปีที่ผ่านมาจนส่งผลให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรประสบปัญหาหดถอย และมีเงินเฟ้อสูงถึง 9% ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ต่างส่งผลให้ผู้คนในสหราชอาณาจักรประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลายสมาคมผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรต่างเริ่มวางแผนรับมือกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องวัตถุดิบอาหาร โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา องค์การอาหารแช่แข็งของสหราชอาณาจักรได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มจำนวนโควตาการนำเข้ากึ่งแช่แข็ง (cold water) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีโควตา โดยในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีการบริหารโควตาเพื่อให้เอกชนผู้ผลิตสามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ หากภาครัฐยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าร่วมกับสหภาพยุโรปได้จะส่งผลกระทบต่อกึ่งแช่แข็งที่มีแหล่งนำเข้าหลักจากกรีนแลนด์ จะต้องเสียภาษีนำเข้านอกโควตาถึง 20% ซึ่งผู้ผลิตอาจจะต้องเพิ่มราคาสินค้าและจะส่งผลต่อผู้บริโภคในที่สุด ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่อาหารที่มีส่วนประกอบของกึ่งได้รับความนิยมนำมาเฉลิมฉลอง อาจซ้ำเติมค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากขึ้นอยู่แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาราว 380 ปอนด์

นอกจากนี้ รัฐบาลโดย Department of International Trade ยังประกาศว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าผักและผลไม้ ที่สหราชอาณาจักรไม่สามารถเพาะปลูกเองได้ เช่น กล้วยหอม ส้ม เป็นต้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชน โดย ประธานสมาคม The British Soft Drinks Association เห็นว่ามาตรการการลดภาษีนำเข้าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร โดยจะช่วยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาด และอาจส่งผลต่อราคาขายปลีกของสินค้าต่างๆ ที่อาจลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรกรเห็นว่าภาครัฐควรมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึ่งส่งผลให้หลายฟาร์มไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคนี้ ทั้งนี้ จากสถิติพบว่าสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศถึง 45% และ 80% เป็นการนำเข้าผลไม้ ซึ่งใน 2022

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail : info@thaitradelondon.com

นี้มีแนวโน้มที่ราคาสินค้าทั่วโลกจะสูงขึ้น เนื่องจากภาวะแห้งแล้งในหลายประเทศที่เป็นประเทศผู้ส่งออกหลักมายัง สหราชอาณาจักร เช่น อิตาลี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม Rice Association กลับไม่เห็นด้วยกับการลดภาษีและโควตาข้าว เนื่องจากที่ผ่านมาการ นำเข้าข้าวกว่า 85% เป็นการนำเข้าโดยไม่มีภาษี ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรต่างเป็น ผู้ประกอบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว โดยถึงแม้สหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกข้าวใน ประเทศแต่ก็มีการส่งออกเป็นมูลค่าสูงถึง 100 ล้านปอนด์ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดเริ่มสูงขึ้นเนื่องจาก ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และมีการประกาศจำกัดการส่งออกสินค้าข้าวจากผู้ส่งออกหลายประเทศ เช่น อินเดีย และบางประเทศในเอเชีย แต่สมาคมยังเห็นว่า การลดภาษีโดยสมัครใจอาจกลายเป็นผลเสียมากกว่าในการเจรจา ความตกลงการค้าเสรี ซึ่งสหราชอาณาจักรอาจใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับอินเดียได้ต่อไปในอนาคต

ที่มา: The Grocer / The Guardian / Frozen Food Biz

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต.

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เร่งหาแนวทางในการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอาหารโดยหวังว่าจะสามารถช่วย ลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ผลิตสหราชอาณาจักรยังมีแนวโน้ม ที่จะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอาหารในอนาคต เนื่องจากหลายสมาคมเริ่มเล็งเห็นว่า สหราชอาณาจักรต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบอาหารจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และในสถานการณ์การขาด แคลนแรงงาน ต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าสำหรับผู้บริโภคใน สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจมีโอกาสนำเสนอสินค้าวัตถุดิบให้แก่ผู้ผลิตในสหราชอาณาจักร แต่ต้อง คำนึงถึงอัตราค่าขนส่ง และอัตราภาษีนำเข้าที่อาจทำให้สินค้าไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้

สรุปโดย สศต. ลอนดอน